

# Đảng bộ tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng

**Phan Thái Bình\***



Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

**T**rong giai đoạn 2021-2025, Quảng Nam xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” của cán bộ, đảng viên; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh

đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đảm bảo thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Với quyết tâm tạo ra bước chuyển mới ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của

Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XXII) và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, UBKT Tỉnh ủy tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nghị quyết, quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ. Cùng với

\* Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam



đó, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy cho cấp ủy, UBKT các cấp để nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Dấu ấn nổi bật trong năm 2021 là UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát kể từ khi tái lập tỉnh, tạo nền tảng cho công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, thể hiện nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng

quy định và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt. Nhất là tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, những vụ việc nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp ủy, UBKT cấp dưới, đồng thời phát hiện các trường hợp tổ chức đảng không xử lý kỷ luật hoặc kỷ luật chưa tương xứng nội dung, tính chất mức độ sai phạm, chấn chỉnh tình trạng “nhẹ trên, nặng dưới”. Năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 736 tổ chức đảng và 2.096 đảng viên; giám sát chuyên đề 677 tổ chức đảng và 1.466 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 82 tổ chức đảng và 242 đảng viên; kiểm tra 690 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 499 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 800 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và quản lý, sử dụng đảng phí;

giải quyết 22 đơn tố cáo đảng viên; giám sát chuyên đề 521 tổ chức đảng và 627 đảng viên; xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng (2 khiển trách, 1 cảnh cáo) và 388 đảng viên vi phạm (313 khiển trách, 53 cảnh cáo, 9 cách chức, 13 khai trừ); giải quyết khiếu nại 5 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng, đảng viên để phát huy, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục; phát hiện, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh những chủ trương, chính sách chưa phù hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận, Nhân dân quan tâm. Đồng thời, xem xét, xử lý kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường xã hội lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên tiếp



tục diễn biến phức tạp, đa dạng, tinh vi, phạm vi rộng và xuất hiện những nội dung vi phạm mới, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực,... sẽ là khó khăn lớn đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần phải nâng cao nhận thức, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để đạt chất lượng, hiệu lực, hiệu quả cao. Muốn đạt được điều đó cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

*Một là*, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XXII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Nhận thức là cơ sở, là điểm khởi đầu của hành động, nhận thức đúng thì mới có hành động đúng và nhận thức phải đi cùng với trách nhiệm; đồng thời, khi triển khai hành động cần có quyết tâm chính trị cao

để có hành động đúng đắn trên thực tế.

*Hai là*, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy định về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, nhốt quyền lực vào trong “lồng cơ chế”. Cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và khả thi. Chú trọng đổi mới, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kịp thời phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

*Ba là*, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát là công cụ đắc lực kiểm soát quyền lực của Đảng, ở đâu có quyền lực, ở đó phải kiểm tra, giám sát. Vì vậy, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tránh chông chéo nhưng không bỏ sót, bỏ trống địa bàn, lĩnh vực. Cấp

ủy, UBKT các cấp phải nắm chắc thông tin, không bị động “chờ việc” mà phải chủ động kiểm tra, đi trước, “mở đường”; khi có vấn đề, vụ việc mới phát sinh hoặc có dư luận, cần kịp thời giám sát, kiểm tra để xử lý, chấn chỉnh. Gắn kiểm tra, giám sát tập thể với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

UBKT các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành; chủ động, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ cấp ủy cùng cấp quản lý; khi cần thiết, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới cách cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện tổ chức đảng cấp dưới quản lý, khắc phục tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “trên nóng, dưới lạnh”. Tập trung kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi



phạm như: Kinh tế, tài chính; đầu tư công, xây dựng cơ bản; đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phòng, chống dịch Covid-19; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; hành chính, tư pháp, y tế, giáo dục; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đặc biệt là công tác cán bộ nhằm chống chạy chức, chạy quyền. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, phát hiện có dấu hiệu tham nhũng thì kịp thời chuyển cơ quan điều tra, không chờ kết thúc cuộc kiểm tra, giám sát.

*Bốn là*, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật và giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý những ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên đến cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các

cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và qua các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

*Năm là*, cấp ủy các cấp thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn UBKT và cơ quan UBKT đảm bảo số lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch ủy viên UBKT và các chức danh chủ chốt UBKT các cấp đảm bảo tính kế thừa và phát triển; kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự UBKT thiếu, khuyết do điều động, luân chuyển; bố trí đủ biên chế cho cơ quan UBKT các cấp theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hằng năm, tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra và cán bộ được quy hoạch ủy viên UBKT để cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Quan tâm công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo cán bộ phát triển toàn diện, có kinh nghiệm thực tiễn, tạo nguồn cán bộ kiểm tra trước mắt và lâu dài.

*Sáu là*, cấp ủy, UBKT các cấp triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài

khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam”. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên đề kiểm tra, giám sát, như: Công tác kiểm tra tài chính đảng; giải quyết tố cáo; khiếu nại kỷ luật của Đảng; giám sát chuyên đề; thẩm tra, xác minh. Kịp thời tổng kết việc kiểm tra, xử lý các vụ việc lớn, phức tạp, có tính chất điển hình để rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Phát huy thành tích đạt được, năm 2022, Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp quyết tâm đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXII, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. □